



ที่ อว ๐๖๔๕.๒๙/ ๓๖

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ
อายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๑๑๑/๑หมู่ ๗ ตำบลบางแก้ว อำเภอบึง
เมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)

เรียน ผู้รับบริการ ญาติหรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้รับบริการทุกท่าน

ด้วย สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ของประเทศไทยและทั่วโลกกลับเข้าสู่ภาวะวิกฤตที่จำเป็นต้องมีการเฝ้าระวัง อีกทั้งยังมีรายงานพบการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นมีการแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วและควบคุมได้ยาก ตลอดระยะเวลาที่ให้บริการดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุม ป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข อันเป็นแนวปฏิบัติที่ยึดถืออย่างเคร่งครัดเสมอมา โดยได้ออกมาตรการควบคุมเข้มงวดเพิ่มเติม อาทิ ให้ผู้ดูแลทุกคนต้องตรวจคัดกรองตนเองด้วยชุดตรวจ Rapid Antigen Test สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะให้บริการทุกกิจกรรม ขอความร่วมมือให้ญาติตรวจคัดกรอง COVID - 19 ก่อนเข้าเยี่ยม งดการนำผู้สนใจเข้าชมสถานที่ และงดศึกษาดูงานในช่วงแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ทุกกรณี

ในการนี้ หากผู้รับบริการ ญาติหรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้รับบริการ มีความกังวลใจในความปลอดภัยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด ท่านสามารถแจ้งความประสงค์นำผู้สูงอายุกลับไปพำนักที่บ้านได้ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการขอลิสต์การรับบริการ อย่างไรก็ตาม ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งหากท่านไว้วางใจให้ผู้สูงอายุเข้ารับบริการต่อเนื่องต่อไป โดยศูนย์แห่งความเป็นเลิศฯ จะปฏิบัติตามแนวทางตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดสูงสุด ทั้งนี้หากมีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นภายในศูนย์แห่งความเป็นเลิศฯ อันถือเป็นเหตุสุดวิสัยและอยู่นอกการคาดหมาย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้รับบริการ ญาติหรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้รับบริการ สามารถยอมรับความเสี่ยงที่ผู้สูงอายุที่เข้าพำนักมีโอกาสติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผศ.ดร.สุจิตรา อูร์ตันมณี)

ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ

28 มี.ค. 65 เวลา 16:40:43 Non-PKI Server Sign

Signature Code : MgA0A-DAARg-BGADk-ARQA1

งานบริการผู้ป่วยใน ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. ๐ ๓๔๗๖ ๖๔๗๖,๐๙ ๖๙๑๗ ๒๗๒๕